

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
		๗๗๖๔ ศักดิ์นิยมของอัคร เจริญราช	
Date : 19 ก.พ. 254๗	Page : 11	Source : กรุงเทพธุรกิจ	No. 40037172
keyword :			

# ราชภัฏชร.ค้ำถ่ม. แม่ฟ้าหลวงใหม่

จับตามือยึดเยื่อ นักศึกษาราชภัฏ ยึดอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย บั๊กหลัก ประท้วงมาราธอน ประกาศหาก มติ ครม. ไม่ยกฐานะ สถาบันราชภัฏเชียงราย ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมชุมนุมเมื่อ 5 พันคน ครั้งใหญ่ และปิดรันเวย์ สนามบินนานาชาติ ประท้วง เรียกร้องให้รัฐบาลสนใจ ปัญหาที่ ด้าน รบว ทบวงฯ หลังอ้าง ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้ง รบม. แม่ฟ้าหลวง จะตั้งเป็นหน่วยงานราชการอิสระ เผย เตรียมตุพื้นที่ 21 ก.พ. นี้ ยืนยันไม่มีการเก็บค่าที่ดิน เพราะเป็นที่ สถานการณ์ประโยชน์ และป่าสงวน //

วานนี้(18) ขบวนการนักศึกษาจาก สถาบันราชภัฏ ได้ออกมาชุมนุม ประท้วงหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย มหาราช อีกครั้งหลังจากชุมนุม ประท้วงเมื่อ คืน 17 ก.พ. ที่ผ่านมการ ชุมนุมประท้วงมีการเปิดเวทีไฮด์ปาร์ค

โจมตีรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนใน พื้นที่ ที่ไม่ช่วยผลักดันเรื่องนี้ ขณะ แกนนำนักศึกษา ยืนยันว่าไม่มีใคร อยู่เบื้องหลังของการชุมนุมดังกล่าว

กลุ่มนักศึกษายืนยัน ว่าหาก รัฐบาลตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น ใหม่ โดยไม่ยกฐานะของสถาบันราช ภัฏเชียงราย ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง ตามมติ ครม. ของรัฐบาลชุด ก่อน จะมีนักศึกษากว่า 5 พันคน ออก มาชุมนุมยึดเยื่อครั้งใหญ่ สำหรับการ เดินทางไปตุสถานที่ ตั้งมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงแห่งใหม่ ของ นายมนตรี ตานใหญ่ลย์รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาว วิทยาลัย ตามกำหนดเดิม 21 ก.พ.ศก นี้ นักศึกษาได้ตกลงกันว่า จะเดินทาง ไปต้อนรับที่สนามบินนานาชาติเชียง- รાય พร้อมกับยื่นหนังสือความ ต้องการของนักศึกษา และชาวเชียง- รાય พร้อมกับบอพงคำตอบหากได้รับ

คำตอบไม่เป็นที่พอใจ จะปิดรันเวย์ ของสนามบินเรียกร้องให้รัฐบาลสนใจ

ผศ.สุเทพพงศ์ ศรีวัฒน์ อธิการ บติสถาบันราชภัฏเชียงราย ยืนยันว่า ไม่ได้สนับสนุนให้นักศึกษาชุมนุม ประท้วงแต่เกิดจากความรู้สึกของนัก ศึกษาเอง แต่เชื่อว่าในวันที่ 21 ก.พ. นี้ จะสามารถควบคุม คุมให้อยู่ในขอบเขต และไม่ให้ก่อความวุ่นวายขึ้นได้อย่าง แน่นนอน

นายสังข์ทอง ศรีเชตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิบายถึงปัญหาดังกล่าว ว่ามีกลุ่มที่ เสนอให้ยกระดับ สถาบันราชภัฏ เชียงราย ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง และกลุ่มที่เสนอให้คง สถาบัน ราชภัฏเชียงรายไว้ โดยตั้งมหา วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขึ้นใหม่ ให้ เชียงรายมีสถาบันระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง และจากที่ รองผู้ว่าราชการ